


เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 

ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
  
 วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
นายมงคล  สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุม ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
โดยมีพลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายบุญส่ง  น้อยโสภณ รองประธาน
วุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุม  และด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม    (ไม่มี)  
  
 (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม   (ไม่มี) 
  
  (๓) กระทูถ้ำม (ไม่มี) 
 
 เรื่องด่วน  จ ำนวน ๒ เรื่อง 
 

 ๑. ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาเรื่องด่วน เรื่อง ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา   
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญเสร็จแล้ว นางสาวนันทนา  นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา ได้
เสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอเสนอญัตติให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
โดยขอให้ปรึกษาเป็นเรื่องด่วนตามข้อบังคับ ข้อ ๔๐ (๑) ต่อที่ประชุม กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ใน
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ซึ่งข้อบังคับ ข้อ ๒๓ ก าหนดว่า “ในการประชุมวุฒิสภา ให้ที่ประชุม
วุฒิสภาพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม และต้องด าเนินการพิจารณาตามล าดับ
ระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมวุฒิสภาจะได้มีมติเป็นอย่างอื่น ” ดังนั้น ประธาน 
ของที่ประชุมจึงให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้พิจารณาญัตติดังกล่าวเป็นเรื่องด่วน ตามที่ผู้เสนอญัตติ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งท่ี ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) 

วันจันทร์ท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๗ 
 ๒๕๖๖ 



๒ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 

ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 
 

เสนอหรือไม่ ผลการลงมติปรากฎว่าที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบให้พิจารณาญัตติดังกล่าวเป็นเรื่องด่วน 
ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๐ (๑) 
   

 
ผลกำรพิจำรณำ  
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่  ..) 

พ.ศ. .... (นายธวัช สุระบาล) แถลงรายงานผลการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมว่าร่างข้อบังคับฯ มีจ านวน ๗ ข้อ มีการแก้ไขจ านวน ๑ ข้อ คือ ข้อ ๓ มีกรรมาธิการ 
สงวนความเห็น จ านวน ๑ คน และมีสมาชิกวุฒิสภาสงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๒๘ คน คณะกรรมาธิการ 
มีข้อเกตบางประการเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง บทอาศัยอ านาจ 
แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับข้อจนจบร่าง โดยได้มีการลงมติแก้ไขร่างข้อบังคับฯ จ านวน ๑ ข้อ คือ ข้อ ๓ 
แล้วลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติม ด้วยคะแนน ๑๔๘ เสียง ไม่เห็นด้วย ๒๐ เสียง งดออกเสียง ๘ เสียง 
ไม่ลงคะแนน ไม่มี และมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

ร่างข้อบังคับฯ ฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป และโดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๙ บัญญัติให้น าความในมาตรา ๑๔๘ มาใช้บังคับแก่แก่ร่างข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 
ที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนน าไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาด้วยโดยอนุโลม ดังนั้น ก่อนที่จะส่งร่างข้อบังคับฉบับนี้ไปน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หากสมาชิกวุฒิสภา จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
(๒๐ คน) เห็นว่า ร่างข้อบังคับฉบับนี้ มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง  
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภาสามารถเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภา เพ่ือให้ส่ง
ความเห็นนั้น ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยต่อไปได้ ตามความในมาตรา ๑๔๘ (๑) และมาตรา ๑๔๙ 
ของรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น ประธานวุฒิสภาจะรอการน าส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาไว้ ๕ วัน 
ทั้งนี้โดยอาศัยเทียบเคียงระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๕  
 

 ๒. ร่ำงข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ  (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
เสร็จแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 



๓ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 

ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 
 

 
 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธกิำรพิจำรณำเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
 (๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ        จ ำนวน ๗ เรื่อง 
 

 
 ผลกำรพิจำรณำ 

 -  เลื่อนการพิจารณา 
 

 
             ผลกำรพิจำรณำ 
 ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานศาลยุติธรรม ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ของที่ประชุมวุฒิสภา เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม (นายธานี  สิงหนาท) 
กับคณะ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานต่อที่ประชุม  
 จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า 
ภาพรวมของการจัดท ารายงานเป็นไปโดยถูกต้อง หน่วยงานมีสินทรัพย์เพ่ิม มีการจัดการหนี้สิน  
ที่มีประสิทธิภาพ และเสนอรายงานมาภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ถือเป็น
ตัวอย่างที่ดีต่อหน่วยงานอื่นที่จะเสนอรายงานมายังวุฒิสภาต่อไป  อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม คือ  
(๑) ควรมีการระบุข้อความให้เกิดความชัดเจนว่า ไม่มีการละเว้นข้อมูลส าคัญที่ท าให้รายงานการเงิน  
ขาดความถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (๒) ควรก าหนดวิธีด าเนินการส่งหมายให้มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยเฉพาะการปิดหมายในคดีฟ้องขับไล่ (๓) ควรมีการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุน

 ๕.๑ รำยงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรำยงำน 
ของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงินของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๖ (ตำมมำตรำ ๓๙ วรรคหน่ึง และมำตรำ ๕๔ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 

 ๕.๒ รำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงินส ำนักงำนศำลยุติธรรม ส ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๖ (ตำมมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
ศำลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 



๔ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 

ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 
 

การฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้ประนีประนอมหรือผู้พิพากษาสมทบ และ (๔) ควรให้การดูแลเจ้าหน้าที่
ของศาลโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ที่ต้องท างานอย่างหนักให้ได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม  
 หลังจากนั้น เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ส านักงาน
ศาลยุติธรรมของรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อน าไปพิจารณาและด าเนินการต่อไป 

 ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 

 

 
 ผลกำรพิจำรณำ 

 -  เลื่อนการพิจารณา 
 

 
 ผลกำรพิจำรณำ 

 -  เลื่อนการพิจารณา 
 

 
 ผลกำรพิจำรณำ 

 -  เลื่อนการพิจารณา 

 ๕.๓ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตำมมำตรำ ๗๗ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 

 ๕.๔ รำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๐ รำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๑ รำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๓  
และรำยงำนประจ ำปี  ๒๕๖๔ กองทุนพัฒนำกำรกีฬำแห่ งชำติ  (ตำมมำตรำ  ๔๘/๑  
แห่งพระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 

 ๕.๕ รำยงำนประจ ำปี  ๒๕๖๖ สภำองค์กรของผู้ บริ โภค   (ตำมมำตรำ  ๑๘  
แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดตั้งสภำองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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 ผลกำรพิจำรณำ 

 -  เลื่อนการพิจารณา 
 

 
 ผลกำรพิจำรณำ 

 -  เลื่อนการพิจารณา 

 
   (๖) เรือ่งที่เสนอใหม่  จ ำนวน ๑ เรื่อง 
 

 
 ผลกำรพิจำรณำ 

 ในการพิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๖๖ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้จัดการ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (นายธนกร  ศรีสุขใส) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม
วุฒิสภา   
 ภายหลังจากที่ ผู้ จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ได้แถลงรายงาน 
ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาได้สอบถามว่า 
มีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าการด าเนินงานของกองทุนก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างไรหรือไม่ นอกจากนี ้
ได้ตั้งข้อสังเกต และให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานในประเด็นต่าง ๆ โดยสรุป อาทิ (๑) การจัดสรรงบประมาณ

 ๕.๖ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๖๖ ขององค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพ
สำธำรณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (ตำมมำตรำ ๕๒ แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียง
และแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 

 ๕.๗ รำยงำนผลกำรตรวจสอบและผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตำมมำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว  -  รำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๖ กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ (ตำมมำตรำ ๓๓ 
แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 
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ให้กองทุน ไม่สมดุลกับจ านวนผู้ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน และภารกิจงานของกองทุนซึ่งมีบทบาท
ส าคัญในการดูแลสื่อหลักที่ก าลังอยู่ในภาวะถดถอยและขาดการสนับสนุนจากภาครฐั (๒) การสรา้งการรูเ้ทา่ทนัสือ่ 
นอกเหนือไปจากเรื่องข่าวลวงแล้ว ควรก าหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษา การสร้างความคิดเชิงวิพากษ์ ความรู้ทันต่อการโฆษณาชวนเชื่อ (๓) การส่งเสริมการสร้างสื่อที่ดี 
มีเสรีภาพ ควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม แก้ปัญหาการใช้อิทธิพลครอบง าสื่อ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอ านาจต่อรองและคุ้มครองสวัสดิภาพสื่อ (๔) ควรเพ่ิมการสนับสนุนสื่ออิสระ  
สื่อทางเลือก สื่อท้องถิ่น สื่อเชิงสืบสวนสอบสวน หรือข่าวเชิงเจาะลึกข้อมูล สื่อเด็ก สื่อที่มุ่งเน้น 
การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว (๕) ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินสนับสนุน 
จากกองทุน ให้เข้าถึงง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มสื่อท้องถิ่น และควรปรับกระบวนทัศน์ในการด าเนินงาน  
โดยท างานเชิงรุก ลงพ้ืนที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเขียนโครงการเพ่ือขอรับเงินสนุน  
จากกองทุน (๖) เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระในการด าเนินงานของกองทุน ควรเพ่ิมสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่มาจากภาคประชาชนในคณะกรรมการกองทุน และ (๗) การประชาสัมพันธ์ผลงานของกองทุน  
ควรน าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ โดยอาจขอรับการสนับสนุนจากส านักงาน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
จัดสรรคลื่นความถี่ เพ่ือเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่  

 ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า (๑) การจัดท า
หลักสูตรเพ่ือสร้างการรู้เท่าทันสื่อ ในระดับประถมศึกษาค่อนข้างมีข้อจ ากัดเนื่องจากมีจ านวนหลักสูตร  
การเรียนรู้อื่นอีกเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ดี ได้มีการด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัยและมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายด าเนินงานอย่างเป็นระบบแล้ว (๒) การด าเนินงานของกองทุนมีความเป็นอิสระ แม้จะมีสัดส่วน
จากผู้แทนภาครัฐในคณะกรรมการกองทุน เรื่องกระบวนการอนุมัติทุน คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ด าเนินการตามมาตรา ๒๓ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยมีกลไกส าคัญ คือ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานคัดเลือกโครงการอย่างรอบคอบและโปร่งใส ก่อนเสนอความเห็นต่ออนุกรรมการบริหารอนุมัติ 
โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ นี้จะตั้งขึ้นใหม่ทุกปี ผลการคัดเลือกจะมีผู้ได้รับจัดสรรทุนเพียง  
ร้อยละ ๑๐ เท่านั้น (๓) การส่งเสริมให้สื่อท้องถิ่นเข้าถึงการจัดสนับสนุน อนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
มีการด าเนินงานเชิงรุกลงพ้ืนที่ เพ่ือจัดกิจกรรมสอนเขียนโครงการ รับฟังปัญหา ระดมความคิดเห็น  
แล้วจัดให้มีทุนประเภทความร่วมมือ สอดคล้องกับข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เสนอให้มีการจัดสรรทุน 
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ กองทุนอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอให้แก้ไข
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ส านักการประชมุ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 

หลักเกณฑ์จัดสรรทุน ให้เกิดความสะดวกและเหมาะสม (๔) ผลงานกองทุนที่ปรากฏว่ามีความล่าช้า  
เป็นผลมาจากการขยายเวลาให้ผู้ขอรับทุน โดยระยะเวลาให้ทุน ๑ ปี สามารถขยายเวลาได้ ๒ ครั้ง ครั้งละ 
๖ เดือน รวมระยะเวลาสร้างผลงาน ๒ ปี ท าให้ผลงานปรากฏสู่สาธารณะช้า ขณะนี้ก็ก าลังพยายามแก้ไข
ปัญหานี้ โดยก าหนดให้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑ ปี ส่วนงานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนจะต้องเตรียมการล่วงหน้าก่อนมาขอรับทุน (๕) การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการเพ่ิมสื่อส าหรับเด็กและเยาวชนโดยได้มีความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต  
เพ่ือด าเนินการในเรื่องนี้ (๖) การประชาสัมพันธ์ผลงานของกองทุน เดิมไม่มีหน่วยที่ท างานด้านนี้ ปัจจุบัน 
ได้ปรับโครงสร้างองค์กร โดยได้มีการตั้งฝ่ายพัฒนาคุณค่าเพ่ิมและสื่อสารกลยุทธ์ เผยแพร่ผลงานของกองทุน
และเพ่ิมช่องทางการค้า ทั้งนี้ กองทุนขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากวุฒิสภาไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินงานของกองทุนต่อไป  

ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ  

 
 (๗) เรื่องอื่น ๆ           (ไม่มี) 
  
 
เลิกประชุมเวลำ ๑๘.๓๕ นำฬิกำ  
 
 
 


